

	MATICHON <small>INFORMATION CENTER</small>	Subject Heading :	
Source : มติชน (บ่าย)			
Date : 2 พ.ค. 2559	Page : 14	No: 59200486	

●นักโทษหนีศาลไปไม่รอด

เมื่อวันที่ 30 เมษายน ตำรวจ สภ.เมืองตราด รับแจ้งจากพลเมืองดีว่า พบนักโทษหนีศาลจังหวัดตราดเข้ามาซ่อนตัวบ้านเช่าเลขที่ 82/2 ซอยตาแซร์ หมู่ 1 ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด และเพื่อนลี้กห้องซังไว้ เจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจสอบและไขกุญแจเข้าไป พบนายสมบัติ ไพรวงศ์ อายุ 28 ปี นักโทษคดีชิงทรัพย์ จึงนำส่ง สภ.เมืองตราด ทั้งนี้ เมื่อเวลา 16.25 น. วันที่ 27 เมษายนที่ผ่านมา นายสมบัติวิ่งหลบหนีเข้าป่า ขณะเจ้าหน้าที่นำมาขึ้นศาลและจะนำตัวกลับเรือนจำ

กกต.โยนศาลวินิจฉัย ถูก-ผิดก.ม.ประชามติ

กกต. ยัน "ประชามติ" พร้อมทุกขั้นตอน ระบุแสดงความเห็นสุจริตทำได้ โยนศาลยุติธรรมชี้ขาดถูก-ผิด กฎหมายประชามติ "สมชัย" ยัน กฎเหล็กครอบคลุม-ยึดตามข้อสงสัยสังคม "ประยุทธ์" วอนประชาชนอย่าตกเป็นเครื่องมือกลุ่มบิดเบือน ด้านกรธ. เล็งคลอดแผนประชาสัมพันธ์สัปดาห์นี้

นายสมชัย สมเจริญ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยวานนี้ (1 พ.ค.) ถึงความคืบหน้ากระบวนการจัดทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญว่า กกต. ได้จัดเตรียมแผนงานต่างๆ ไว้พร้อมหมดทุกขั้นตอนแล้ว ทั้งการจัดพิมพ์ร่างรัฐธรรมนูญ สรุปสาระสำคัญของร่าง รวมถึงการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ

โดยการจัดพิมพ์ร่างรัฐธรรมนูญอยู่ระหว่างดำเนินการประกวดราคาและหลัง

จากนี้จะประสานขอความร่วมมือจากสภานายจ้าง เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ลูกจ้างในการลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัดทางอินเทอร์เน็ต โดยสามารถใช้อินเทอร์เน็ตของนายจ้างได้ รวมทั้งขอความร่วมมือจากสภาอุตสาหกรรมและทางหอการค้าไทย เพื่อให้ลูกจ้างสามารถออกมาใช้สิทธิออกเสียงในวันที่ 7 ส.ค. ได้ด้วย

ส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าประกาศ กกต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการแสดงความคิดเห็นในการออกเสียงประชามติไม่ชัดเจนนั้น ประธาน กกต. ชี้แจงว่า หลักการง่ายๆ ถ้าการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติเป็นไปโดยสุจริต ไม่ปลุกระดม ไม่ขัดต่อหลักกฎหมายสามารถทำได้เลย ยกตัวอย่างไม่เห็นด้วยเพราะอะไร แสดงเหตุผลออกมาใน

↓ อ่านต่อหน้า > 4

กกต.

เชิงวิชาการแบบนี้ทำได้ แต่หากปลุกระดมว่าไม่ควรรับร่างรัฐธรรมนูญ แบบนี้ทำไม่ได้ แม้กระทั่งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.) จะไปปลุกระดมให้ประชาชนรับร่างรัฐธรรมนูญก็ทำไม่ได้เช่นกัน ทำได้เพียงอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ ส่วนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)ก็ทำหน้าที่อธิบายประเด็นคำถามเพิ่มเติมและเหตุผลไป

"คนที่ทำหน้าที่ชี้ว่าสิ่งใดผิดหรือไม่ผิดคือศาลยุติธรรม ตอนนี่กกต.ออกแนวทางปฏิบัติทำได้ 6 ข้อ ทำไม่ได้ 8 ข้อ ซึ่งถ้าหลังจากนี้จะมีสิ่งใดอีกกกต.ก็จะออกเป็นประกาศเพิ่มเติมต่อไป" ประธานกกต.กล่าว

'สมชัย' แจงกฎเหล็กยึดข้อสองสี่สังคม

ด้านนายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต.ด้านบริหารฯเลือกตั้ง กล่าวข้อสังเกตที่ว่าประกาศกกต.เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติไม่ชัดเจนนั้น ประกาศดังกล่าวไม่ได้เขียนมาจากการนึกขึ้นเอง แต่เมื่อต้องเขียนเป็นภาษา กฎหมายแล้วจำเป็นต้องเขียนให้กระชับ ไม่สามารถแยกย่อยรายละเอียดลงไปได้ เพราะหากออกประกาศแบบลงรายละเอียดมากเกรงว่าจะเป็นประกาศที่มีความยาวมหาศาลจนคนทั้งโลกจะตื่นตระหนกได้ อย่างไรก็ตามก็เห็นว่า หลักการดังกล่าวเชื่อว่าตอบคำถามต่างๆของสังคมได้พอสมควรว่าจะไรก็ได้ทำไม่ได้และตอบใจหายทุกธุรกรรมที่สังคมเกิดความสงสัย

"การบอกว่ามาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการที่เข้มงวดถือว่าเข้าใจผิดเพราะแนวทางที่ออกมาถือว่าผ่อนปรนมากกว่าปกติและเป็นแนวทางที่ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเต็มที่แล้ว" นายสมชัย กล่าว

นายกฯชวนประชาชนลงประชามติ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) กล่าวถึงประเด็นทางการเมืองขณะนี้ว่า วันนี้ยังมีคนหลายคนพยายามมาแกล้ง จึงอยากให้ทุกคนอย่าตกเป็นเครื่องมือในการบิดเบือนยืนยันว่าตนไม่ได้ขัดแย้งกับประชาธิปไตย แต่อยากให้เป็นประชาธิปไตยที่แข็งแรงไม่เอียง "ขออย่าไม่ได้ยึดอำนาจ แต่รัฐบาลในตอนนั้นไม่มีนายกฯ หากย้อนไปมีการยึดวัดพระแก้วที่เป็นหัวใจของคนไทยทั้งชาติ ถ้าม

ว่าใครทำ ยังมีการบิดเบือนกันอยู่ทุกวัน แต่จะปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมจัดการ

อย่างไรก็ดีจากนี้ไปจนถึงวันที่ 7 ส.ค. วันลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ขอให้ทุกคนช่วยกันด้วย อย่าทำให้วุ่นวาย และอย่าเป็นเครื่องมือของใคร และเชิญชวนให้ประชาชนไปร่วมลงเสียงประชามติ"

'อุดม' ชี้วิฆาณารลดหลังออกกฎเหล็ก

นายอุดม รัฐอมฤต โฆษกกรธ. กล่าวว่า ในส่วนของแผนงานประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ นั้น น่าจะมีความชัดเจนในสัปดาห์นี้ ส่วนการที่ กกต. ออกประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการแสดงความคิดเห็นในการออกเสียงประชามติ ทำได้ 6 ข้อ ทำไม่ได้ 8 ข้อนั้น เชื่อว่าจะมีส่วนช่วยให้วิฆาณารต่างๆลดน้อยลง และทำให้การทำงานของ กรธ.ง่ายขึ้น

ส่วนการแสดงสัญลักษณ์และท่าทีของกลุ่มต่างๆนั้น ซึ่งอาจมีผลต่อการลงพื้นที่ชี้แจงร่างรัฐธรรมนูญนั้น มองว่ากรณีนี้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่จะดูแลความเรียบร้อยพิจารณาความเหมาะสม

ติงหลักเกณฑ์กกต.ทำสับสน

นายเสรี สุวรรณภานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการ(กมธ.)ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง สปท. กล่าวถึงการออก

หลักเกณฑ์ของกกต. ถึงสิ่งที่ทำได้และไม่ได้ ในการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญว่า หลักเกณฑ์ที่ออกมาของ กกต.ยังเขียนยังสับสน เพราะสิ่งที่ห้ามทำในการทำประชามติเขียนไว้ชัดเจนแล้วในมาตรา 61 ของพร.บ.การออกเสียงประชามติรัฐธรรมนูญ แต่หลักเกณฑ์ที่กกต.กำหนดขึ้นมากลับไปเขียนมากกว่าเนื้อหาที่กฎหมายประชามติกำหนดทำให้เกิดความคลุมเครือสับสนเช่น การห้ามรณรงค์ให้คนคล้อยตามเพื่อให้รับหรือไม่รับร่างที่มีลักษณะปลุกระดมให้เกิดความวุ่นวายทางการเมืองนั้น หมายความว่า ถ้ารณรงค์ในลักษณะไม่ใช่การปลุกระดมสามารถทำได้ใช่หรือไม่

สรุปแล้วหมายความว่า จะทำได้หรือไม่กันแน่ หลักเกณฑ์ที่กกต.ออกมา จะทำได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับบริบทการตีความของเจ้าหน้าที่ หากเป็นเช่นนี้ประชาชนจะไม่กล้าทำอะไร เพราะกลัวล้มเลิกต่อการทำผิดกฎหมายประชามติ

หนุนต่างประเทศร่วมสังเกตการณ์

นายสมพงษ์ สระกวี สมาชิกสภท. กล่าวว่า หลักการทำประชามติต้องรับฟังความเห็นของประชาชน หลักเกณฑ์ที่ออกมาทุกข้อดูแล้วยังคลุมเครือ จะมีความผิดหรือไม่ขึ้นอยู่กับ การตีความของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ส่วนกรณีที่สมาชิกสภท.บางส่วนคัดค้านการให้สหประชาชาติ และอียูเข้ามาสังเกตการณ์ทำประชามติ โดยระบุเป็นการชักจูงเข้าบ้านนั้น ส่วนตัวเห็นว่าไม่ใช่ ชักจูงเข้าบ้าน แต่การเชิญคนมาสังเกตการณ์ จะช่วยเป็นปากเสียงอธิบายและการันตีให้ประเทศอื่นๆเข้าใจได้ว่า ประเทศไทยกำลังเดินอยู่บนถนนไปสู่ประชาธิปไตย ไม่ถือว่า มีผลเสียแต่อย่างใด

'องอาจ' ติงกม.ประชามติมัดมือชก

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า เมื่อพิจารณาถึงเนื้อหาสาระของกฎหมายประชามติ และบรรยากาศของการทำประชามติแล้วพบว่า เป็นไปในลักษณะมัดมือชก เพราะมาตรา 10 เปิดโอกาสให้กรธ. หน่วยงานของรัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐ สามารถเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ ให้ประชาชนทราบได้โดยไม่ถือว่าเป็นการจูงใจ และสชช. ก็สามารถดำเนินการประชาสัมพันธ์ ถึงข้อดีของคำถามพวงประชามติได้

อย่างไรก็ตามในส่วนของผู้ที่เห็นต่าง ไม่สามารถออกไปพูดถึงความเห็นที่แตกต่าง ไม่สามารถพูดถึงข้อเสียในรัฐธรรมนูญ ได้ จึงเท่ากับเป็นการมัดมือชก ทางที่ดีรัฐควรเปิดพื้นที่ร่วมมีสื่อสนับสนุน ให้กับผู้เห็นต่าง เช่นเดียวกับ กรธ. การที่จะหาข้อยุติในความเห็นต่างกันได้ ผู้คนจะต้องรู้สึกว่าเป็นข้อยุติที่เป็นธรรมจึงจะยอมรับ

แนะ'ประยุทธ์'รับฟังกลุ่มเห็นต่าง

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ว่า วันนี้ขออนุญาตเขียนถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพราะแม้ว่าวันนี้สถานะเราจะต่างกันแต่เมื่อก่อนเราก็เคยร่วมงานกันและตนก็เคยอยู่ในสถานะเช่นท่านมาก่อนจึงเข้าใจความรู้สึกเวลาถูกต่อว่าต่างๆนานาในฐานะที่เป็นผู้นำถือเป็นบุคคลสาธารณะที่ต้องพร้อมเปิดใจรับฟังการวิพากษ์วิจารณ์ทั้งในด้านดีและด้านลบ ที่มีต่อตัวเองหรือรัฐบาล

อย่างไรก็ดีอย่างที่ตนพูดมาตลอดว่า คนที่มีความคิดเห็นต่างก็ไม่ได้หมายความว่า จะทำให้บ้านเมืองแตกแยกแต่จะเป็นการดีที่จะได้ช่วยกันแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาประเทศมากกว่า จึงอยากขอฝากสิ่งที่ท่านเคยพูดไว้หวังว่าท่านคงจะไม่ลืมและนำไป ใช้เช่นเดียวกันตามที่เคยบอกกับตนเมื่อสองปีที่แล้ว